

แบบทดสอบพระพุทธศาสนา ชั้นม.3
หน่วยที่ 9 ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย

<p>1. พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล หมายความว่าอย่างไร</p> <p>ก. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ ข. เป็นคำสอนที่หน้าเชื่อถืออย่างยิ่ง ค. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น ง. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป</p> <p>2. การกระทำในข้อใดจัดเป็นอามิสทาน</p> <p>ก. ดวงแขกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทุกวัน ข. ครูเมตตาและครูปรานี ชอบฝึกมารยาทให้แก่นักเรียน ค. นักเรียนร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย ง. อนุรักษ์และนำให้ยอดชาย งดเว้นการตกปลาและไปปฏิบัติธรรมที่วัด</p> <p>3. เพราะเหตุใด หลักคำสอนเรื่อง “อริยสัจ 4 ” จึงได้ชื่อว่า เป็นทฤษฎีในทางพระพุทธศาสนา</p> <p>ก. มีกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ ถูกต้องและเป็นจริง ข. มีการตั้งปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ค. มีผู้คนยอมรับจำนวนมาก ง. เกิดจากความคิดของพระศาสดา</p> <p>4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นศาสนาเอกเทวนิยมทั้งหมด</p> <p>ก. ขงจื้อ โซโรอัสเตอร์ ข. ซิกซ์ เซน ค. พุทธ พราหมณ์-ฮินดู ง. คริสต์ อิสลาม</p> <p>5. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คือข้อใด</p> <p>ก. ศาสดา ข. คำสอน ค. ศาสนสถาน ง. พระเจ้า</p> <p>6. “จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตใจ สุดความคิด และสุดกำลังของท่าน และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” เป็นหลักสำคัญของศาสนาใด</p> <p>ก. ศาสนาอิสลาม ข. ศาสนาคริสต์ ค. พระพุทธศาสนา ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู</p>	<p>7. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยถูกตรึงไม้กางเขนแสดงถึงอะไร</p> <p>ก. การสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ ข. การประหารชีวิตแบบโบราณของพวกยิว ค. การเป็นพระบุตรและพระองค์ยอมไม่ตายจริง ง. การสละชีวิตของพระเมสสิอาห์เพื่อความถูกต้อง</p> <p>8. ศิลใดจัดเป็นพิธีกรรมแรกสำหรับผู้ที่จะเข้าถือคริสต์ศาสนา</p> <p>ก. ศิลล้างบาป ข. ศิลมหาสนิท ค. ศิลกำลัง ง. ศิลอภัยบาป</p> <p>9. พิธีที่ชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ในบาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร</p> <p>ก. ศิลกำลัง ข. ศิลแก้บาป ค. ศิลล้างบาป ง. ศิลมหาสนิท</p> <p>10. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์</p> <p>ก. โปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวช ข. โปรเตสแตนต์ไม่เชื่อพระคัมภีร์เก่า ค. โปรเตสแตนต์ไม่ใช่ไม้กางเขน ง. โปรเตสแตนต์ไม่ได้พัฒนามาจากศาสนายิว</p> <p>11. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์</p> <p>ก. การมีชีวิตนิรันดรในดินแดนของพระเจ้า ข. การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป ค. การมีชีวิตสุขสงบในโลกนี้ ง. การเข้าถึงพระเจ้า</p> <p>12. ศาสนาใดที่ชื่อเรียกศาสนา แปลว่า สันติ</p> <p>ก. ศาสนาฮินดู ข. พระพุทธศาสนา ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาคริสต์</p> <p>13. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร</p> <p>ก. เพื่อฝึกให้ประหยัดอดออม ข. เพื่อให้เห็นใจคนที่ขาดแคลน ค. เพื่อเป็นการบูชาพระเจ้า ง. เพื่อให้จิตใจแข็งแกร่ง</p>
--	--

<p>14. พิธีกรรมใดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ฝึกให้เป็นผู้เสียสละ มีความเมตตา</p> <p>ก. การปฏิญาณตน</p> <p>ข. การบริจาคซะกาต</p> <p>ค. การถือศีลอด</p> <p>ง. พิธีฮัจญ์</p> <p>15. การทำละหมาดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์เพื่ออะไร</p> <p>ก. แสดงความเคารพพระเจ้า</p> <p>ข. ขำระบาปที่ทำในแต่ละวัน</p> <p>ค. แบ่งส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์</p> <p>ง. บำเพ็ญบารมี</p> <p>16. การที่ศาสนาอิสลามห้ามมุสลิมสักการบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ หมายความว่าอย่างไร</p> <p>ก. มุสลิมไม่ควรเชื่อถือสิ่งทั้งมหาย</p> <p>ข. มุสลิมไม่ควรเปลี่ยนศาสนาง่ายๆ จนเกินไป</p> <p>ค. มุสลิมไม่ควรนับถือสิ่งอื่นให้เสมอพระเจ้าของตน</p> <p>ง. มุสลิมไม่ควรมึจิตใจไปนับถือสิ่งอื่นที่เป็นความเท็จ</p>	<p>17. ศาสนาใดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ<u>วรรณะ</u></p> <p>ก. ศาสนาคริสต์</p> <p>ข. ศาสนาอิสลาม</p> <p>ค. พระพุทธศาสนา</p> <p>ง. ศาสนापราหมณ์-ฮินดู</p> <p>18. การทำลายล้าง การสร้าง และคุ้มครองโลกกับจักรวาลเป็นบทบาทของเทพองค์ใดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู</p> <p>ก. พระพรหม</p> <p>ข. พระศิวะ</p> <p>ค. พระนารายณ์</p> <p>ง. พระตรีมูรติ</p> <p>19. ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต</p> <p>ก. อาตมัน</p> <p>ข. ปรมัตมัน</p> <p>ค. โมกษะ</p> <p>ง. สันยาสิ</p> <p>20. <u>โมกษะ</u>ในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร</p> <p>ก. การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส</p> <p>ข. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้</p> <p>ค. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด</p> <p>ง. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข</p>
--	---